

ลุยดิ่งปัมติดตราน้ำมันเต็มลิตร-สิ้นก.ย.นี้มี3,600แห่งตามเป้า

ผู้จัดการรายวัน 360 - "พาณิชย์" ตั้งเป้าสิ้นก.ย.นี้มีปั้มน้ำมันแบรนด์ใหญ่ 3,600 แห่ง เข้าร่วมโครงการปั้มน้ำมันเต็มลิตร เผยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้คนเติมน้ำมันเตรียมลุยต่อดิ่งปั้มขนาดเล็กที่มีอยู่กว่า 1 หมื่นแห่งเข้าร่วมต่อ เผยได้จัดทำแอปพลิเคชันชี้เป้าจุดใช้บริการ เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว 4

นายจรินทร์ สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกฤษฎีกาการค้าภายใน เปิดเผยว่า สำนักงานฯ ได้มอบตราสัญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตรให้แก่สถานีน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) ทั่วประเทศได้แล้วกว่า 3,000 แห่ง คาด

ว่าภายในสิ้นเดือน ก.ย.2561 จะสามารถมอบตราสัญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตรให้กับสถานีน้ำมันได้ครบตามเป้าหมาย 3,600 แห่ง ซึ่งปั้มน้ำมันที่ได้รับตราสัญลักษณ์นี้เป็นปั้มขนาดใหญ่มีหัวจ่าย 8 หัวขึ้นไป และส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ดังที่คนรู้จักอยู่แล้ว เช่น ปตท. บางจาก เซลล์ เอสซี คาลเท็กซ์ เป็นต้น โดยจะเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ใช้บริการสถานีน้ำมันที่ได้รับตราสัญลักษณ์ดังกล่าวว่าจะได้รับน้ำมันเต็มลิตร ถือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการสถานีน้ำมัน

สำหรับแผนดำเนินการขั้นต่อไป จะผลักดันให้ผู้ประกอบการสถานีน้ำมันขนาดเล็ก หรือมีหัวจ่ายน้ำมันต่ำกว่า 4 หัวจ่ายลงมา ซึ่งกระจุกกระจายอยู่ทั่วประเทศอีกประมาณ 1 หมื่นกว่าแห่ง ให้ได้รับตราสัญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตร โดยจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการสถานีน้ำมันรายเล็กมาสมัครเข้าร่วมโครงการต่อไป โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจะได้ประโยชน์ในแง่ของภาพลักษณ์การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนว่าเติมน้ำมันสถานีแห่งนี้จะได้รับน้ำมันครบถ้วนตามเงินที่จ่ายแน่นอน

3607934

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังได้จัดทำแอปพลิเคชันน้ำมันเต็มลิตร เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบว่าสถานีน้ำมันแห่งไหนได้รับตราสัญลักษณ์น้ำมันเต็มลิตรแล้ว เพื่อเข้าไปใช้บริการในจุดที่ประชาชนอยู่ใกล้ โดยแอปพลิเคชันน้ำมันเต็มลิตรสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบไอโอเอส และแอนดรอยด์ ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำเสร็จแล้วสามารถดาวน์โหลดได้เลย และแผนต่อไปจะเร่งประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น

ส่วนผลการตรวจสอบสถานีน้ำมันทั่วประเทศในปัจจุบัน ยังไม่พบว่ามีการแจ้งให้คนเข้ามาดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น

ให้สถานีน้ำมันส่งรายงานหัวจ่ายเข้ามาทุกเดือน และสำนักงานฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปสุ่มตรวจ แต่หากประชาชนได้รับความไม่เป็นธรรมจากการเติมน้ำมันไม่เต็มลิตร สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 โดยสำนักงานฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ และหากพบว่ามีการจ่ายน้ำมันไม่ครบตามปริมาณซื้อขายจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากพบว่ามีกรณีแก้ไข ดัดแปลงมาตรวัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 1.2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.